

Số: 33 /BC- CCTHADS

BÁO CÁO

Công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng năm 2022
nhiệm vụ, giải pháp công tác trong thời gian tới

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ

Trong bối cảnh cả nước chung tay trong việc phòng và chống dịch bệnh COVID 19 và khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh gây ra, đây là năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn thể Cán bộ, Công chức, Người lao động của Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây vì vừa đảm bảo trong việc phòng chống dịch và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch lại phải đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ do ngành cấp trên giao cho đơn vị 84 % về việc và 43 % về tiền cao hơn năm 2021 là 01% về việc và 02% về tiền. Trước khó khăn và thách thức trên lãnh đạo đơn vị căn cứ vào điều kiện hiện tại để xây dựng kế hoạch công tác phù hợp đúng với chủ trương của Đảng, yêu cầu của ngành và xét theo năng lực của từng vị trí việc làm đề ra quyết định phân công giao án theo địa bàn, và phụ trách từng mảng công việc và các nhiệm vụ bổ trợ khác.

2/ Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng, của Tổng Cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

2.1. Tình hình quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, Quyết định của Tổng cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo và quán triệt sâu rộng đến toàn thể Cán bộ, Công chức, Người lao động trong đơn vị về nội dung của Nghị quyết và nội dung của các quyết định, và các kế hoạch trọng tâm trọng điểm của ngành cấp trên. Qua đó, nhận thức của mỗi Cán bộ, Công chức trong đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết các quyết định, và các kế hoạch trọng tâm trọng điểm được nâng lên và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2.2. Tình hình thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tây tiếp tục triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tây đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên cũng như góp ý vào những dự thảo sửa đổi, bổ sung của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo và yêu cầu các chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký làm công tác thi hành án dân sự căn cứ và bám sát các nội dung của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự để tổ chức triển khai thực hiện và đồng thời cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị mình để áp dụng và triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất trong công tác chuyên môn ngành. Việc thể chế hóa các định hướng, giải pháp được nêu trong Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan được Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện được quan tâm chú trọng thực hiện có hiệu quả.

3/ Kết quả thi hành án dân sự thực hiện theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 2558/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm công tác THADS 2022; Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2022

a) Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền

- *Về việc*: Tổng số giải quyết là 48 việc trong đó: Số cũ chuyển sang là 12 việc; Số thụ lý mới là 36 việc ; Trong đó: Số có điều kiện thi hành là 45 việc, chiếm 93.75% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 3 việc, chiếm 0.06.% trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 26 việc đạt tỉ lệ 57,77% còn thiếu 27 % so với chỉ tiêu của Tổng cục giao;

- Về tiền

Tổng số giải quyết là 1 tỷ 125 triệu 335 nghìn đồng¹, trong đó: Số cũ chuyển sang là 481 triệu 613 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 643 triệu 722 nghìn đồng;

- Trong đó: Số có điều kiện thi hành là 978 triệu 949 nghìn đồng, chiếm 86.99% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện là 146 triệu 386 nghìn đồng, chiếm 13.06 % trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 117 triệu 971 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 17,56 % còn thiếu 26 % so với chỉ tiêu của Tổng cục giao;

b/ Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án (tình hình, kết quả đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử; công tác theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành);

Đơn vị chỉ đạo các chấp hành viên tổ chức phân loại án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật cụ thể về việc 45 án có điều kiện thi hành / tổng số 48 án phải thi hành tỷ lệ 93,75%; về tiền 978.949.000 đồng có điều kiện / tổng số tiền phải thi hành 1.125.335.000 đồng tỷ lệ 0,86%

Đơn vị kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử kịp thời gian quy định : à chỉ đạo các chấp hành viên tổ chức xác minh định kỳ các việc chưa có điều kiện thi hành

c/ Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải thi hành loại này là 33 việc, tương ứng với số tiền là 291.677.000 đồng (chiếm 68,75 % về việc và 25,91 % về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được 23 việc thu được số tiền là 81.871.000 đồng, đạt tỷ lệ 69,69 % về việc và 28,06 % về tiền.

d/ Về thi hành án tín dụng ngân hàng

Số việc phải thi hành loại này là 03 việc tương ứng với số tiền là 355.946.000 đồng (chiếm 0,062% về việc và 31,63% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả đã thi hành xong 0 việc và 10.000.000 đồng

Lý do có 01việc có điều kiện thi hành đã xử lý xong về tài sản nhưng chưa bán được

đ/ Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an:

Tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 01 việc, tương ứng với 10.189.000 đồng. Kết quả: Thi hành xong 0 việc, thu được số tiền là 5.100.000 đồng.

4) Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác

Năm 2022 Đơn vị làm tốt một số chỉ tiêu và các mặt công tác như đạt chỉ tiêu về “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các Bản án, Quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”; và đạt tiêu chí về tính “bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện

thi hành và chưa có điều kiện thi hành”; và đạt tiêu chí về chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”.

5/ Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự Chi cục THADS huyện Sơn Tây đã ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân; Bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân; ban hành lịch tiếp công dân định kỳ/ đột xuất của Thủ trưởng đơn vị; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tây thực hiện tốt, đúng quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự. Chi cục bố trí phòng và cử cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để thực hiện công tác tiếp công dân. Công dân đến đơn vị chủ yếu là người phải thi hành án, người được thi hành án và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan, đến để giải quyết việc thi hành án (không phải phản ánh, khiếu nại, tố cáo); khi tiếp công dân cán bộ, công chức luôn vui vẻ, nhiệt tình giải thích, hướng dẫn đúng theo quy định của pháp luật.

6/ Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Công tác phối hợp trong thực hiện đặc xá Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây thực hiện tốt việc phối hợp với các trại giam trong và ngoài tỉnh để thu tiền của các phạm nhân nộp và động viên cha mẹ người nhà của phạm nhân nộp tiền khắc phục thi hành án để có cơ sở pháp lý trong việc xét ân xá đặc xá bên cạnh đó kịp thời cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án để tạo điều kiện cho họ có cơ hội được xét ân xá và đặc xá trong những dịp lễ tết của Đất Nước.

Công tác phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, và Công an huyện trong công tác thi hành án dân sự, cụ thể đã phối hợp liên ngành trong việc rà soát án tuyên không rõ, có sai sót; Chủ động tổ chức họp với Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để khắc phục những sai sót, kịp thời đưa Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành; Chủ động phối hợp với Công an huyện trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh nội bộ và một số mặt công tác khác.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với Ủy ban nhân dân, Huyện ủy các ngành, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả, phối hợp tương đối tốt với chính quyền địa phương cơ sở trong việc tổ chức cưỡng chế, tuyên truyền thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành; qua đó đã góp phần hạn chế việc phải cưỡng chế, không để xảy ra tình hình điểm nóng, gây mất ổn định trật tự xã hội tại địa phương.

7/ Tình hình nhiệm vụ toàn Ban Chỉ đạo THADS.

Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Sơn Tây đã được củng cố, kiện toàn và đi vào

hoạt động có hiệu quả. Ban Chỉ đạo đã đưa ra những giải pháp tổ chức thi hành án hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

II/ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Một số vụ việc trọng điểm, phức tạp đã kéo dài nhiều năm trong khi điều kiện kinh tế, xã hội và các quy định của pháp luật liên quan có nhiều thay đổi so với thời điểm giải quyết vụ việc, cần phải có sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất của nhiều cấp, nhiều ngành. Việc xác minh, kê biên, định giá, đấu giá tài sản thế chấp trong các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn như xác định ranh giới đất, định giá chênh lệch nhiều so với giá thẩm định lúc cho vay, đấu giá không có người mua, bên được thi hành án không nhận tài sản.

Điều kiện thi hành án trong những vụ án lớn còn gặp nhiều khó khăn do giá trị phải thi hành án lớn nhưng đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán nên giá trị tài sản bảo đảm rất nhỏ hoặc thậm chí không có tài sản để thi hành án; đương sự đang phải chấp hành án phạt tù không có tài sản để thi hành án. Cơ chế quản lý, sử dụng tiền mặt, quản lý, kiểm soát tài sản, thu nhập của cá nhân, đăng ký tài sản còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng cao so với năm trước các vụ án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng tiếp tục tăng và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số tiền phải thi hành, trong khi đó việc xử lý tài sản bảo đảm mà chủ yếu là bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bất động sản chưa có chuyển biến rõ rệt, người dân có tâm lý “e ngại” khi mua tài sản liên quan đến thi hành án. Nhiều trường hợp người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù không có tài sản hoặc thu nhập để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Biên chế của cơ quan THADS còn chưa tương xứng với khối lượng công việc, nhất là trong bối cảnh khối lượng việc và tiền phải thi hành án ngày càng tăng nhưng chưa có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với công chức luân chuyển, biệt phái về những địa bàn trọng điểm, cấp bách. Cơ chế bảo vệ đối với Chấp hành viên còn chưa được quy định, tính rủi ro nghề nghiệp ngày càng cao, một số trường hợp đương sự chống đối quyết liệt, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của Chấp hành viên.

III/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1/ Nhiệm vụ

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch công tác của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi. Phấn đấu nâng cao chất lượng, và hiệu quả hiệu suất của các mảng nhiệm vụ được giao đạt tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 84 % về việc và trên 43 % về tiền, không để phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình

tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

- Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức liêm khiết; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong việc tổ chức thi hành án cho công chức, chấp hành viên hạn chế để xảy ra sai sót trong quá trình tác nghiệp, khắc phục triệt để tình trạng chậm xác minh, kê biên, tổ chức thi hành án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

- Cần phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua; Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong năm 2022. Đôn đốc, động viên, thuyết phục việc tự nguyện thi hành án của các tổ chức, công dân. Coi trọng công tác hoà giải, đồng thời kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với những đối tượng chây ì, trốn tránh, chống đối việc thi hành án nhằm đảm bảo kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật.

2. Giải pháp

- Tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo và tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Công an giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt kéo dài gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng ngân hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và nhà nước.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành; Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

- Chấn chỉnh, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức và người lao động, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo, và Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký, cán sự làm công tác thi hành án dân sự.

- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp giải quyết và tham mưu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động thi hành án

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Công tác thi hành án là nhiệm vụ hết sức nặng nề và phức tạp bởi lẽ nhiệm vụ này tác động trực tiếp vào hai quyền; đó là quyền sở hữu tài sản và quyền nhân thân do đó cần phải có sự chung tay góp sức của cả hệ thống Chính trị, huyện Sơn Tây tuy lượng án hàng năm Chi cục THADS huyện thụ lý không nhiều so với các huyện khác nhưng tính khó khăn và phức tạp trong thời gian gần đây ngày càng nhiều đòi hỏi đơn vị phải thường xuyên đi cơ sở tổng đạt các quyết định và phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết và xác minh điều kiện thi hành án, địa bầu đi lại rất khó khăn vất vả và trong khi đó kinh phí chi hoạt động chuyên môn của đơn vị rất hạn chế do đó rất cần sự quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách địa phương để Chi cục chủ động hơn trong triển khai lập kế hoạch công tác hàng năm.

Thực hiện theo Quyết định số: 183/UBND – KTTH ngày 11/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Liên bộ Tài Chính – Bộ Tư pháp. Quy định Ủy ban nhân dân các huyện thành phố có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí cho cơ quan THADS huyện từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành của Nhà Nước. Chi cục THADS huyện Sơn Tây rất mong sự quan tâm của UBND huyện quan tâm hàng năm hỗ trợ một phần kinh phí và đưa vào phân bổ ngân sách đầu năm.

Trên đây là báo cáo về công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 cũng như nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây kính báo cáo Hội đồng nhân dân huyện và trình bày tại kỳ họp./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện Sơn Tây (Báo cáo);
- Lưu VT.

CHI CỤC TRƯỞNG



Đinh Tiến Dũng

